

# ข่าวสาร



ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2558

[www.grad.cmu.ac.th/CGAU/](http://www.grad.cmu.ac.th/CGAU/)

## มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) Khon Kaen University (KKU)



มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล พพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสี่ฐานจังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 บัณฑิตวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับปริญญาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบันนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมทางความคิดสติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค

ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า มอดินแดง บนพื้นที่ประมาณ 5,800 ไร่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ 18 คณะวิชา นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ(MBA) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น(COLA-KKU) วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตหนองคาย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะประกอบด้วย ศูนย์ สำนัก สถาบัน ให้บริการวิชาการและบริการชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขปภค สหกรณ์ร้านค้า ที่ทำการไปรษณีย์ หอพัก บ้านพัก แฟลต เรือนรับรอง ธนาคาร โรงเรียนสาธิต เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างครบครัน งานศึกษาวิจัย และกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์มากมาย เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง

## ตราประจำมหาวิทยาลัย



เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สติเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิชา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแต่การเรียนรู้ และคิดดี

## ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นกัลปพฤกษ์



ชื่อสามัญ : Pink cassia,  
Pink shower,  
Wishing tree  
ภาคกลาง : กัลปพฤกษ์  
ภาคเหนือ : กัลปพฤกษ์  
ภาคใต้ : กัลปพฤกษ์  
ภาคอีสาน : กัลปพฤกษ์  
เขมร-สุรินทร์ : กานล์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cassia bakeriana*  
Craib  
ชื่อวงศ์ : Leguminosae-  
Caesalpinioideae

## สีประจำมหาวิทยาลัย : สีดินแดง

มีความหมายโยงไปถึงลักษณะและภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

## วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย

พันธาน มุ่งมั่นที่จะประสานงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ระดับชาติและ

## เปิดรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น เปิดรับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน 2558 และภาคการศึกษาปลาย วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558 สมัครได้ที่ <http://gs.kku.ac.th> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-43202420 และ 08-8062-0133

นานาชาติ  
วิสัยทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน (A Leading Graduate School in ASEAN)  
พันธกิจ  
- กำหนดนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และรักษา มาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา  
- การจัดการหลักสูตรสาขาวิชา ร่วม



## สารจากประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ



ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิก ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคвр.) ที่ได้ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทคвр. ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของที่ประชุมฯ ในการขึ้นและพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศชาติสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของที่ประชุมฯ ในการแก้ปัญหาการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณประธาน ทคвр. ชุดก่อนหน้านี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ และทีมงานเลขานุการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ทคвр. เพื่อความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก สืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ			การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ		
ครั้งที่	เจ้าภาพในการจัดประชุม	วัน เดือน ปี	ครั้งที่	เจ้าภาพในการจัดประชุม	วัน เดือน ปี
1/2558	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	27 มีนาคม 2558	34	มหาวิทยาลัยขอนแก่น+ ทคвр.	27 มีนาคม 2558
2/2558	มหาวิทยาลัยศิลปากร	19 มิถุนายน 2558	35	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ + สคบท.	25-26 มิถุนายน 2558
3/2558	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	29-31 ตุลาคม 2558	36	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ + ทคвр.	29-31 ตุลาคม 2558
4/2558	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	9 ธันวาคม 2558	37	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย + สคบท.	8-9 หรือ 14-15 ธันวาคม 2558

### สำนักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
E-mail: cgau.chiangmai@hotmail.com  
โทร. 0-5394-2414  
โทรสาร 0-5394-2426

### กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์  
บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์  
ประสานงาน วาสนา ธรรมพิทักษ์  
ขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ  
รูปเล่ม/กราฟฟิก เนตรชนก แดงชาติ  
พิมพ์ที่ ภัทรเพริเพรส 0-5321-0816

สาระจาก

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ได้ดังนี้

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งสรุปบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ปี 2557 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

1.2 แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

1.3 สรุปสาระสำคัญจากการเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทคปร. และคณะผู้บริหารสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ขอเข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีต่อรองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ขอหารือแนวทางการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ที่มีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติบางประเด็น ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

1) การดำเนินงานเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ข้อสรุป

1.1) สกอ. ยินดีที่จะประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อขอลดหย่อนค่า License การใช้โปรแกรม Turnitin ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ใช้โปรแกรมดังกล่าว หรือกรณีที่มีมหาวิทยาลัยต้องการใช้โปรแกรมอักษรวิสุทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สกอ. ยินดีที่จะร่วมพิจารณาข้อตกลงหรือเงื่อนไขของการร่วมใช้งานที่จะมีขึ้นต่อไป

1.2) สกอ. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์

2) การกำหนดให้ผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือหนังสืออนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญสูงสุดทางวิชาชีพ สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

จากการที่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิสูงสุดทางวิชาชีพจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบางสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาชีพทางทันตกรรม เกษษกรรม ยังไม่ได้มีการเสนอขอเทียบคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกไปยัง สกอ. จึงได้มีการเสนอแนวทางการพิจารณาให้อาจารย์กลุ่มดังกล่าว สามารถ

ทำหน้าที่อาจารย์เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย

ข้อสรุป

สกอ. มีความเห็นให้รวบรวมประเด็นปัญหาที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงานตามกฎระเบียบที่ สกอ. กำหนดไว้แจ้งไปยังสกอ. เพื่อพิจารณา

3) ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ระบุให้อาจารย์ประจำ 1 คน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ไม่เกิน 5 คน โดยเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ข้อสรุป

สกอ. แจ้งว่า ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ระบุไว้นั้น นับเฉพาะการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเท่านั้น

4) การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน

ข้อสรุป

สกอ. แจ้งว่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยในการพิจารณาดำเนินการ

5) การเปิดโอกาสให้นักวิจัย สวทช. ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ข้อสรุป

สกอ. อยู่ในระหว่างพิจารณากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการให้นักวิจัยจาก สวทช. สามารถทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้

6) การระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในบทความวิจัยของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์

การตีพิมพ์ผลงานของสายสังคมศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้มีข้อกำหนดให้ต้องมีการระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงในบทความวิจัยของนักศึกษา ดังนั้นจึงเสนอให้มีการระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงในบทความวิจัยที่นักศึกษาลงตีพิมพ์ด้วย

ข้อสรุป

สกอ. ไม่ขัดข้องต่อแนวคิดดังกล่าว โดยขอให้ที่ประชุม ทคปร. รวบรวมประเด็นที่ต้องการเสนอแนะ แจ้งไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป

7) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557-2561 ฉบับร่าง : กรณีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

#### ข้อสรุป

สกอ. จะเริ่มดำเนินการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาที่มีมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ประกาศใช้ก่อน

### 2. งานกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กัญญ มหิตลเกมส์)

กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กัญญมหิตลเกมส์) ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ

### 3. การศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้รับผิดชอบ ประสานงาน จัดโปรแกรมศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 นั้น ได้กำหนดช่วงเวลาในการเดินทางศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน 2558 ทั้งนี้ จากการประสานงานคาดว่าจะได้เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 4-5 แห่ง ได้แก่ (1) Karlsruhe Institute of Technology, Germany (2) Strasbourg University, France (3) Mulhouse, France (4) Freiburg, France และ (5) University of Zurich, Switzerland ซึ่งอยู่ในระหว่างประสานงานเพื่อยืนยัน การเข้าศึกษาดูงาน

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการศึกษาดูงาน บัณฑิตศึกษาประจำปี 2558 ตามที่ประธานนำเสนอ

### 4. การจัดประชุม ทคвр. ครั้งที่ 1/2558 และการจัดประชุมเสนอ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานว่าตาม ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และการจัดประชุมสามัญ ทคвр. ครั้งที่ 1/2558 กำหนดจัดงานในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ในงานดังกล่าวได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ Graduate Research at World University Ranking ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึกถึงวิธีการขับเคลื่อน ให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสูงขึ้น รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อเพิ่ม Visibility ให้แก่มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการจัดประชุม สามัญ ทคвр. ครั้งที่ 1/2558 และการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

### 5. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำหลักสูตร Double Degree ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) กับสถาบันต่างประเทศ ให้ที่ประชุม รับทราบ สรุปได้ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดทำแนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบัน ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

2) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือ จัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree Program) กับสถาบันต่างประเทศ จำนวนทั้งหมด 9 หลักสูตร โดยเป็นความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ไต้หวัน ญี่ปุ่น และโปรตุเกส ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 6 หลักสูตร บางหลักสูตร แม้ว่าจะยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการนำร่องส่งนักศึกษาไปศึกษาแล้ว ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Sport Sciences ของ University of Porto ประเทศโปรตุเกส

ที่ประชุมรับทราบ

### 6. สรุปผลการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานว่าตาม ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัด ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัยนั้น กิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบด้วย การสัมมนาสหวิทยาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ การประกวดและนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์จากวิทยานิพนธ์ โดยมีการนำเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 116 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 61 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 53 และผลงานจากภายนอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 55 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 47 มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นให้กับผู้เสนอผลงานของนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษารวมทั้งคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ (1) ผลงานเรื่อง “Enjoying Manga as Fujoshi: Exploring Its Innovation and Potential for Social Change from a Gender Perspective” ของ Assoc. Prof. Hiromi Tanaka และ



Ms.Saori Ishida จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น (2) ผลงานเรื่อง “Embracing Diversity and Multicultural Perspective” ของ Dr.Tanya Rujisathiensap และคณะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ (3) ผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนระหว่างเนื้อเยื่อมะเร็งกระดุกและเซลล์สเต็มของมนุษย์” ของ นางสาวพัสดากร สูงงามและคณะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมรับทราบ

### 7. ประเด็นหารือเพื่อผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นหารือดังกล่าวโดยมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสำหรับกรณีที่มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

#### ข้อสรุป

เห็นควรจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องหารือไปยัง สกอ. เนื่องจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดช่องทางให้สามารถปรับระยะเวลาได้ตามข้อบังคับของสถาบัน

2) การกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำ

#### ข้อสรุป

เสนอให้ สกอ.เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดทำแนวปฏิบัติภายใน โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เช่น พิจารณาจากสัญญาจ้าง หากมีระยะเวลาการจ้าง ไม่น้อยกว่า 9 เดือน ให้สามารถทำหน้าที่ได้ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นอาจอนุโลมให้เป็น การจ้างจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้วย

3) การกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำผู้มีคุณวุฒิสูงสุดทางวิชาชีพให้สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

#### ข้อสรุป

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแนวทางการพิจารณาให้อาจารย์กลุ่มดังกล่าวสามารถทำหน้าที่อาจารย์เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย และแจ้งให้ สกอ.รับทราบต่อไป

4) การจัดทำหลักสูตรทางด้านวิชาการควบคู่กับหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงคู่ขนานไปกับหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความชำนาญสูงสุดทางวิชาชีพของแพทยสภาทันตแพทยสภา และมีความต้องการจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกควบคู่ไปด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาบางรายวิชาแล้วเห็นว่า สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอกควบคู่กันได้ จึงเห็นว่าควรเสนอต่อ สกอ. ให้สามารถนำแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ไปใช้ในการดำเนินการสำหรับ

หลักสูตรที่ต่างระดับกันได้

#### ข้อสรุป

เสนอให้นำมาพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

### 8. การเขียนวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ในลักษณะการนำ Manuscript มาเย็บรวมเป็นเล่ม ดังนั้นจึงขอทราบข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว และมีแนวปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งประเด็นการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ด้วย

ประธานขอความร่วมมือหากมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว ขอให้ส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย และให้นำมาเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

### 9. การส่งมอบงานสำนักงานเลขานุการ ทคปร.

ตามที่ที่ประชุม ทคปร. ได้พิจารณาเลือกประธาน ทคปร. เพื่อดำรงตำแหน่งปี 2558-2559 โดยได้มีมติเห็นชอบให้ รศ.ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งประธาน ทคปร. ปี 2558-2559 นั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ทคปร.ปี 2556-2557 จึงขอส่งมอบงานสำนักงานเลขานุการ ทคปร. ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

### 10. การขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมสามัญ ทคปร. และวันจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2558

ผู้บริหารสถาบันเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคปร. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2558 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงและกำหนดวันจัดประชุม ครั้งที่ 2-4/2558 เป็นดังนี้

1. การจัดประชุมสามัญ ทคปร.ครั้งที่ 2/2558 กำหนดจัดวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (สถาบันเจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. การจัดประชุมสามัญ ทคปร.ครั้งที่ 3/2558 และการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 (สถาบันเจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. การจัดประชุมสามัญ ทคปร.ครั้งที่ 4/2558 กำหนดจัดวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (สถาบันเจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ที่ประชุมรับทราบ

### 11. เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา ทคвр. และรองประธาน ทคвр.

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธาน ทคвр. ปี 2558-2559 ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ เป็นที่ปรึกษา ทคвр. และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทิดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นรองประธาน  
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

**กำหนดการประชุมครั้งต่อไป**  
**วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2558**  
**ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร**  
**(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร**  
**เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)**

## ภาพกิจกรรม

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)



ทค  
มาที่ สำ  
จึงมีการปรับเปลี่ยน

W



ตามวาระการดำรงตำแหน่งของประธาน  
ทคбр. ทำให้มีการย้ายสำนักงานเลขานุการฯ  
จากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มาเว็บไซต์ของ ทคбр. โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ที่  
[www.grad.cmu.ac.th/CGAU](http://www.grad.cmu.ac.th/CGAU)





บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  
ขอเชิญเข้าร่วม



# การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 The 35<sup>th</sup> National Graduate Research Conference

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

## การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

- กลุ่มศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ

## กำหนดการส่งบทความ

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 ธันวาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 | ส่งบทความและบทความฉบับสมบูรณ์             |
| 5 – 30 เมษายน 2558              | พิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10 พฤษภาคม 2558                 | ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์       |
| 25 – 26 มิถุนายน 2558           | ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย          |

## การลงทะเบียน

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| ผู้นำเสนอผลงานวิจัย | 2,000 บาท |
| ผู้เข้าร่วมประชุม   | 800 บาท   |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาคารบัณฑิตศึกษา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
โทร. 038-500000 ต่อ 6350, 6352, 6355 สายตรง 038-535430 โทรสาร 053-535430

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://gradrru2015.rru.ac.th>

# ข่าวสาร

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและ  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหาร  
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดทำ  
ขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานรวมถึง  
กิจกรรมของที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิต  
ศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ  
ของรัฐ (ทคปร.) ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะ  
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ >>>

สำนักงานเลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริหาร  
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
50200  
โทร. 0-5394-2414  
โทรสาร 0-5394-2426, 0-5394-2401  
e-mail: cgau.chiangmai@hotmail.com